



ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด และได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖๑,๔๔๐ ราย ดังรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องและยืนยันตนเองทาง “ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.” ผ่านเว็บไซต์ [www.ocsc.go.th](http://www.ocsc.go.th) โดยเลือกประเภทเรื่องติดต่อ/คำขอ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.” กรอกรายละเอียดเรื่องติดต่อ/คำขอ และอัปโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน ๑๐ MB และมีนามสกุลไฟล์เป็น .PDF .JPG .JPEG หรือ .PNG) ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องตามกำหนดเวลา สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้อย่างเด็ดขาด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ <https://job3.ocsc.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.